

หนังสือพิมพ์รายวัน **เชียงใหม่** เพื่อชาวเหนือ

ปีที่ 16 ฉบับที่ 5595 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2549

มพล.เปิดป้ายสถาบันขงจื้อ อย่างเป็นทางการแล้ว

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) ได้ทำพิธีเปิดสถาบันขงจื้อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์ภาษาวัฒนธรรมจีนสิรินธร โดยได้รับเกียรติจาก H.E.Zhang Jiuhuan เอกอัครราชทูต

ดีโดยตลอด และนำยินดีที่ประชาชนของประเทศไทยมีความสนใจศึกษาภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น “ส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยหันมาสนใจภาษาจีนนั้นเพราะสมเด็จพระเทพ



สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย อดีต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย H.E.Mr.Fu Xuezhong และศาสตราจารย์ หวง หยิง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน ประเทศจีน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะผู้บริหาร พนักงานและนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง



โดย H.E.Zhang Jiuhuan กล่าว ว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาเปิดสถาบันขงจื้อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งสถาบันดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและจีน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสอง ซึ่งที่ผ่านมาความสัมพันธ์ด้านการค้า การเมือง และการศึกษาระหว่างไทย-จีนเป็นมาด้วย

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสน พระทัยและศึกษาภาษาจีนมาตลอด 25 ปี ซึ่งในปัจจุบันพระองค์ท่านสามารถที่จะอ่าน ฟัง พูด เขียน ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งทรงมีความสนพระทัยด้านศิลป

วัฒนธรรมของจีนเป็นอย่างมาก ทำให้การเรียนภาษาจีนในประเทศไทยเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง” เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยกล่าว

ด้านมาตามฝั่ง ลี เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีในนามผู้อำนวยการ HANBAN Mr.Xu Lin ว่า ขอแสดงความขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนผลักดันให้สถาบันขงจื้อแห่ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ถือกำเนิดขึ้นมา เพราะสถาบันแห่งนี้จะเป็นสะพานในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และประเทศจีนให้

แน่นแฟ้น
จะเป็นแท
จีนของปร
จื้อแห่งม
เพื่อมุ่งห
ไทย-จีน
กันนานก
ยินดีเป็น
จัดตั้งส
สถาบันแ
ประชาชน
และมหา
เป็นผู้ร่ว
มหาวิท
ยินดีที่จะ
นั่นคือม
ความเข้า
ภาษาจีน
สิรินธร
ให้การ
จีนของม
การเรียน
ดำเนินกา
และผลก
จีนสิริน



เชียงใหม่ นิวส์

ปีที่ 16 ฉบับที่ 5595 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 ★ ราคา 5 บาท ★

จัดสถาบันขงจื้อ ทางการแล้ว

ลวง) ดีโดยตลอด และนำยินดีที่ประชาชนของ
หาย ประเทศไทยมีความ สนใจศึกษาภาษาจีน
ศูหา เพิ่มขึ้น
เก็ก “ส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยหันมา
ครวด สนใจภาษาจีนนั้นเพราะสมเด็จพระเทพ



ระย
ปน
Lung
ธิบัติ
นอม
ณะ
งนะ
่วม
่าว
ี่แห่ง
ถัน



รรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
ให้ความสน พระทัยและศึกษาภาษาจีนมา
ซึ่งที่ ตลอด 25 ปี ซึ่งในปัจจุบันพระองค์ท่าน
เมือง สามารถที่จะอ่าน ฟัง พูด เขียน ได้เป็นอย่างดี
ด้วย อีกทั้งทรงมีความสนพระทัยด้านศิลป

วัฒนธรรมของจีนเป็นอย่างมาก ทำให้
การเรียนภาษาจีนในประเทศไทยเป็นที่
นิยมอย่างกว้างขวาง” เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศ
ไทยกล่าว

ด้านตามมฝั่ง ลี เลขาธิการเอก
ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
กล่าวแสดงความยินดีในนามผู้อำนวยการ
HANBAN Mr.Xu Lin ว่า ขอแสดงความ
ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนผลักดันให้สถาบัน
ขงจื้อแห่ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ถือ
กำเนิดขึ้นมา เพราะสถาบันแห่งนี้จะเป็น
สะพานในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประเทศไทย และประเทศจีนให้

แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และหวังว่าสถาบันแห่งนี้
จะเป็นแหล่งเรียนรู้ภาษา ศิลปวัฒนธรรม
จีนของประชาชนคนไทยทุกคน

รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่ สถาบันขง
จื้อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งมา
เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ไทย-จีน โดยมีการพูดคุยและเตรียมการ
กันนานกว่า 1 ปี ในนามของ มฟล. มีความ
ยินดีเป็นอย่างมากที่รัฐบาลจีนไว้วางใจให้
จัดตั้งสถาบันขงจื้อที่ มฟล. โดยหวังว่า
สถาบันแห่งนี้จะก่อประโยชน์ให้เกิดกับ
ประชาชนไทยและรัฐบาลจีนอย่างสูงสุด
และมหาวิทยาลัย ที่ทางรัฐบาลจีนจัดทำให้
เป็นผู้ร่วมดำเนินการกับ มฟล.นั้น เป็น
มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมและมีความ
ยินดีที่จะร่วมงานกับ มฟล. เป็นอย่างมาก
นั้นคือมหาวิทยาลัยเซี่ยเหเหมิน ผู้มีความรู้
ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี

ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจมาเรียน
ภาษาจีนกับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน
สิรินธร มฟล. เป็นจำนวนมาก และต่างก็
ให้การ ยอมรับว่าการเรียนการสอนภาษา
จีนของมฟล.เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้ทันที
การเรียนการสอนภาษาจีนของมฟล.นั้นจะ
ดำเนินการ ไม่ได้หากขาดผู้ให้การสนับสนุน
และผลักดันให้เกิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม
จีนสิรินธร มฟล.

